






สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน	รูปภาพประกอบ
<p><b>แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :</b> ด้านการมีส่วนร่วมและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์</p> <p><b>แผนงาน/กิจกรรมย่อย :</b> การตรวจสอบพื้นที่ซากสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ และกำจัดซากสัตว์ และกำจัดซากสัตว์เป็นต้น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1. เพื่อป้องกันความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และได้เกิดความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่ผู้บริโภค</p> <p>2. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคสัตว์</p> <p>3. ปราบปรามการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น เนื้อสัตว์นำเข้านอกจากประเทศที่ผิดกฎหมาย อาหารสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือใช้วัตถุดิบอันตราย เป็นส่วนผสมในรอกกับที่ขึ้นทะเบียนไว้</p> <p><b>คุณสมบัติของนโยบาย :</b> การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้านำส่งซากสัตว์ในภาคเหนือตอนบน</p>								
1	รับมอบนโยบายให้ดำเนินการสำรวจและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์	ค.ศ. - พ.ย.66	อำนวยความสะดวก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปศุสัตว์จังหวัด, หัวหน้ากลุ่มวิจัย	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการประชุมเฝ้าระวังนโยบายให้ดำเนินการสำรวจและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ จากอธิบดีปศุสัตว์ ในวันที่ 16 ต.ค. 2566 โดยมีนายปราโมทย์ นวลวิจิตร สัตวแพทย์อาวุโส วิทยากรจากแผนปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้ากลุ่มวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟัง	
2	ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการของศูนย์อำนาจการตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้านำส่งซากสัตว์ผิดกฎหมาย	ค.ศ. - พ.ย.66	อำนวยความสะดวก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปศุสัตว์จังหวัด, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, สำนักกักสัตว์จังหวัดชุมพร, สำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการของศูนย์อำนาจการตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้านำส่งซากสัตว์ผิดกฎหมาย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 และกำหนดแผนการออกตรวจเบื้องต้นที่ขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 โดยได้ตรวจเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ผลการตรวจลอบพบว่าไม่พบการกระทำ	
3	ดำเนินการวางแผนออกตรวจเบื้องต้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ค.ศ. - ธ.ค.66	อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปศุสัตว์จังหวัด, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, สำนักกักสัตว์จังหวัดชุมพร, สำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ดำเนินการวางแผนการออกตรวจเบื้องต้น โดยเจ้าพนักงานการร่วมกับสำนักกักสัตว์ในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานในพื้นที่ โดยแผนการตรวจเบื้องต้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ผลการตรวจเบื้องต้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าตรวจไม่พบการกระทำผิด	 
4	ดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องเย็นที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ภายใน 15 ธ.ค. 66	อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ปศุสัตว์จังหวัด, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, สำนักกักสัตว์จังหวัดชุมพร, สำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องเย็นและดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องเย็นที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะเกษตรกร โดยได้ให้ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผลการขึ้นทะเบียนห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งสิ้น 56 แห่ง	 
5	สรุปผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องเย็น และการจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย	ค.ศ.66 - ธ.ค. 67	อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักกักสัตว์จังหวัดชุมพร, สำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี	สรุปผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องเย็นไปทั้งสิ้น 56 แห่ง และสามารถจับกุมผู้ประกอบการที่ผิดได้ 1 ราย โดยส่งมอบให้กับกองตรวจวิเทศสำนักกักสัตว์ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.66	
6	ดำเนินการออกตรวจสถานที่พักอาศัยสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	ค.ศ. - ก.ย. 67	อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สำนักกักสัตว์จังหวัดชุมพร, สำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักกักสัตว์ชุมพร และสำนักกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักอาศัยสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นประจำโดยใช้แนวทางและชุดตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วถึงภายในเดือนกันยายน 2567	

**ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :** การเข้าตรวจสถานที่พักอาศัยสัตว์ การขึ้นทะเบียนห้องเย็น อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการบางคนอาจไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตที่พักอาศัยสัตว์ หรือการขึ้นทะเบียนห้องเย็น

**ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกันแก้ไข :** ต้องมีการประสานงานกับเจ้าผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดการประชุมชี้แจงแจ้งวิธีปฏิบัติประสงค์ แนวทางการขอขึ้นทะเบียน หรือการขออนุญาตสถานที่พักอาศัยสัตว์ตามกฎหมาย

**ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน(Key Success Factor):** 1. การให้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในพื้นที่ ที่เจ้าพนักงานกักสัตว์มีภาคีในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการ จึงได้ทำการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการมีส่วนร่วมและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ในระดับกรมสำเร็จตามตัวชี้วัดตามเป้าหมาย

2. การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกับกระทรวงหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

3. การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืองานที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย